





แห่งอิสลามยิ่งปรากฏเด่นชัดในมิติด้านต่าง ๆ ของมันยิ่งขึ้นทุกวัน สาส์นแห่งการปฏิบัติอิสลามได้มีการรับรู้ในหมู่ประชาชาติต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและได้พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดมาตลอดเวลา 12 ปีนี้ ประการแรกแสดงให้เห็นว่ายุคแห่งคุณค่าทางจิตวิญญาณเริ่มจะเข้ามามีอำนาจในการปกครองของประเทศต่าง ๆ แต่ประชาชนจำนวนน้อยที่สามารถเข้าใจความจริงนี้ได้ เพราะโลกนี้ได้ถูกครอบงำอยู่ด้วยกระแสคลื่นวัตถุนิยมและอำนาจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งวัตถุนิยม

สาส์นอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติของเรา ก็คือการแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่าอำนาจแห่งวัตถุนิยมนั้น ไม่สามารถเผชิญกับคุณค่าแห่งจิตวิญญาณได้ และมันไม่อาจต่อต้านการเคลื่อนไหวโดยอาศัยพลังแห่งเจตจำนงค์ของประชาชนได้ ปัจจุบันนี้มีเพียงคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถเข้าถึงความจริงนี้ คนพวกนี้คือพวกที่มีได้ติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวความเป็นไปในโลกอย่างถูกต้องและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง

ด้วยอาศัยอัลลอฮ์ (ช.บ) ประชาชาติอิสลามทั้งมวลจงลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้อิสลามได้กลับฟื้นขึ้นมาอย่างจริงจัง เพื่อลบล้างอิทธิพลของศัตรูอิสลาม และเพื่อจะได้มีอิสระเสรีสำหรับประชาชาติของพวกเขา และเพื่อยังให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งเอกภาพ ที่พลังอันมหาศาลแห่งอิสลามจะเกิดขึ้นแก่ประชาชาติมุสลิม นี่คือการรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของมวลมุสลิมทุกระดับชั้น โดย

เฉพาะอุลามาแห่งอิสลาม ปัญญาชนแห่งอิสลาม ผู้สอน และหนุ่มสาวผู้เฉลียวฉลาดของเรา และบุคคลทุกคนที่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวิถีทางดังกล่าวนี้ได้ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แนวทางดังกล่าวนี้สามารถทำให้สัมฤทธิ์ผลได้ และมุสลิมสามารถยืนหยัดเคลื่อนไหวและต่อต้านให้ประสบผลสำเร็จได้

www.thaiglobalib.com

ปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากได้สัมผัสกับสังขารปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกคุณค่าแห่งจิตวิญญาณเริ่มได้รับการฟื้นฟู และส่วนใหญ่ของมันได้ฟื้นฟูขึ้นมาเพราะวัตถุนิยมมันได้แสดงถึงความล้มเหลวและปราศจากพลังใด ๆ ที่จะแก้ปัญหาได้ ไม่ว่าในรูปแบบของมาร์กซ์หรือแบบอื่นที่อันตรายร้ายแรงยิ่งกว่านั้น เช่น การปกครองของวัตถุนิยมที่เป็นไปตามอำนาจของเงินของอำนาจกดขี่และการโฆษณาชวนเชื่อทางวัตถุนิยมซึ่งบรรดาประเทศจักรวรรดินิยมแห่งวัตถุเป็นอยู่ ปัจจุบันนี้ และที่ร้ายยิ่งกว่าใครทั้งหมดนั้นคือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา

การปฏิวัตินี้และระบบที่เรามีอยู่นี้คือสิ่งสำคัญที่ได้ชี้ให้เห็นความอ่อนแอของจักรวรรดิที่ตั้งอยู่บนอำนาจของวัตถุ อิสลามที่บริสุทธิ์ในอิหร่านสามารถตั้งมั่นอยู่ได้และเข้มแข็งยิ่งขึ้นทุก ๆ วัน นี่คือการจริงที่แสดงให้เห็นถึงความว่างเปล่าและไร้สาระของ :- อำนาจวัตถุนิยม เพราะ หากอำนาจวัตถุนิยมนั้นสามารถกำจักระบบนี้ได้แล้ว มันจะไม่รีรอและมันจะไม่ยอมทนให้ระบบนี้ตั้งอยู่ได้ มันจะไม่ยอมปล่อยให้ระบบนี้เหลืออยู่และจะมุ่งเผชิญหน้าด้วยพลังทั้งหมดของมัน ซึ่งมันได้กระทำการดังกล่าว :-  
นี่มาแล้วในช่วง 12 ปีที่แล้วมา อำนาจแห่งจักรวรรดิ



นิยมทุกประการและเครื่องอาวุธยุทธโปกรณ์ทุกชนิด  
ที่มันสามารถรวบรวมได้ ก็ได้ถูกนำมาต่อต้านอิสลาม  
และการปฏิบัติอิสลาม

ปัจจุบันนี้ มูลเหตุแห่งการโฆษณาชวนเชื่อที่พวก  
ตะวันตกและพวกไซออนนิสต์ได้กระทำ โดยอาศัย  
กลไกของมันอันเป็นความลับ ในระหว่าง 8 ปี แห่ง  
การสงครามที่พวกมันยึดเยียดให้แก่เรา บัดนี้ได้ถูก  
เปิดเผยแล้ว ซึ่งทุก ๆ คนในขณะนี้ได้รู้ว่าเพื่อนบ้าน  
ของเราคืออิรักนั้น ได้รับการช่วยเหลือทางอาวุธยุทธโ  
ปกรณ์ทุกชนิด ในการรุกรานสาธารณรัฐอิสลามแห่ง  
อิหร่าน สิ่งที่เราเคยกล่าวอ้างทุกเรื่องบัดนี้ได้รับการ  
พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงทุกประการ

แม้กระนั้น สาธารณรัฐอิสลามและการปฏิบัติ  
อิสลาม และศาสนแห่งการปฏิบัติอิสลามก็ยังดำรง  
อยู่ และได้หยั่งรากลงไป และแผ่ขยายออกไปกว้าง  
ขวางยิ่งขึ้น ท่านย่อมได้เห็นว่าปัจจุบันนี้ในเอเชีย  
อาฟริกา และดินแดนอื่น ๆ ซึ่งมุสลิมอาศัยอยู่นั้น  
ย่อมมีสัญญาณชัดแจ้งถึงการกลับสู่หลักการอิสลาม  
ซึ่งแสดงว่าจักรวรรดินิยมมัน ไม่อาจที่จะต่อต้าน ได้  
และไม่เพียงแต่เท่านั้น ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวต่อพี่น้อง  
ชายและหญิงว่า มวลมุสลิมโดยเฉพาะผู้ที่สามารถชี้นำ  
แก่บุคคลอื่นได้นั้น ขณะนี้อิสลามต้องการผู้เสียสละ  
พลีอุทิศจากประชาชาติต่าง ๆ ขณะนี้เป็นเวลาที่จักร  
วรรดินิยมได้แสดงให้เห็นกันทั่วไปว่า มันมีภาพพจน์  
ที่เลวทรามที่สุด และมันพร้อมที่จะสังหารทำลายประ  
ชาชาติเล็ก ๆ ไปเพื่อสนองความกระหายของมัน

ขอให้เราลองมองดูการกระทำของพวกตะวันตก  
ในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อให้สมผลประโยชน์ของมัน พวก  
มันจะไม่คำนึงถึงสิ่งใดแม้ชีวิตมนุษย์ ชีวิตสัตว์ สิ่ง  
แวดล้อม อากาศและท้องทะเล อำนาจแห่งสหรัฐ  
อเมริกานั้น ได้ถูกคุกคามและเป็นอันตรายต่อทุกคน  
รัฐบาลแห่งสหรัฐได้ก้าวก้าวต่อกิจการทั้งปวง และได้  
ก่อให้เกิดปัญหานานาประการในอาณาบริเวณนี้ ด้วย  
เจตนาที่จะบีบบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์ของ  
มัน หากรัฐบาลเช่นนี้ได้รับอนุมัติให้เป็นรัฐบาลที่มี  
อำนาจถูกต้องตามกฎหมายที่จะจัดการอันใดแล้วมันจะ

ไม่มีทางที่ประเทศเล็ก ๆ อื่น ๆ จะดำรงอยู่ได้ และ  
ด้วยอำนาจดังกล่าวนี้ มันจะไม่หยุดยั้งและไม่จำกัด  
ตนเองอยู่ในกรอบใด ๆ มันจะยิ่งสนับสนุนและเป็น  
อุปกรณ์แก่การรุกราน เช่นที่ได้กระทำมาในอดีต สกปรก  
และจะกละเหมือนแรงต่อต้านการดำรงอยู่อย่าง  
ปลอดภัยของประชาชาติต่าง ๆ เว้นแต่ประชาชาติเหล่านี้นั้น  
จะได้รับความช่วยเหลือจากอิสลาม

โลกอิสลามจะต้องสำนึกถึงสิ่งสำคัญ 2 ประการ  
ประการแรกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากคือการคุกคามอัน  
สำคัญของจักรวรรดินิยม และยิ่งกว่าสิ่งใดคือสหรัฐ  
อเมริกา การคุกคามนี้ ยิ่งเป็นภัยอันตรายต่อการดำรง  
อยู่ของประชาชาติมุสลิม อันตรายแก่เกียรติยศ แก่  
อิสลาม และแก่เสรีภาพ อำนาจแห่งจักรวรรดินิยม  
ขณะนี้ยิ่งทารุณโหดร้ายและรุกรานอย่างโหดเหี้ยมยิ่ง  
กว่าแต่ก่อน และยิ่งจะเลวร้ายยิ่งขึ้น ซึ่งภัยอันตรายนี้  
เป็นที่รู้กันทั่วไปในโลกอิสลาม อิสรเอลไซออนนิสต์  
ซึ่งอยู่ในกำมือของมันและสนับสนุนโดยจักรวรรดินิยม  
คือศัตรูที่แท้จริงของโลกอิสลามซึ่งความประจักษ์ชัด  
อยู่ในกษัตริย์ทั้งหลายของบรรดาประเทศมุสลิม ซึ่ง  
ผลประโยชน์ของพวกนี้พ่วงติดอยู่กับผลประโยชน์ของ  
อเมริกาและโลกของจักรวรรดินิยม เช่นเดียวกับประ  
เทศที่ได้ถูกยึดครองโดยตะวันตก พวกนี้คือเครื่องมือ  
แห่งการคุกคามอันสำคัญต่อประชาชาติอิสลาม แน่นอน  
เป็นเรื่องต้องขอบคุณพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของโลกมุสลิมต่างได้  
ตื่นขึ้นและต่างได้รับรู้ว่าภัยอันตรายนี้เพิ่มมากขึ้น นี่คือ

ประการแรกที่โลกอิสลามจะต้องสำนึก ประการที่สอง  
คือมุสลิมได้มีความสำนึกว่าพวกเขาสามารถหยุดยั้ง  
ภัยอันตรายนี้ได้หากพวกเขามีเจตน์จำนงค์แท้จริงเช่น  
นั้น บรรดาประเทศมหาอำนาจนั้นแต่ก่อน ๆ ได้ทำให้  
เกิดความเชื่อกันว่าพวกเขาจะต้องได้รับความเชื่อถือ  
และมุสลิมจะต้องทำตามคำสั่งทุกประการของพวกเขา  
ความเชื่อนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความเชื่อที่ผิด  
ตั้งแต่การปฏิบัติอิสลามที่ผ่านมา ตั้งแต่สงคราม 8 ปี  
ที่ผ่านมาต่อสาธารณรัฐอิสลาม และได้มีเหตุการณ์  
อื่น ๆ ที่พิสูจน์ให้เห็น เช่นปัจจุบันนี้ในวิกฤตการณ์





อ่าวเปอร์เซีย ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์จะสรวมแอก  
ที่น่าอัศจรรย์แก่มวลมุสลิม และยึดเยียดภาพพจน์แก่  
มุสลิมว่าพวกมันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  
ของมันได้ เพราะหากมิได้สร้างภาพพจน์ไว้เช่นนั้น  
ลำพังอำนาจทางวัตถุของพวกนี้ประชาชาติอิสลาม  
ย่อมเอาชนะได้ หากมวลมุสลิมมีความจริงใจที่เอา  
ชนะอย่างจริงจัง

ปัจจุบันนี้ ได้มีประสบการณ์ซึ่งแสดงอยู่ชัดเจน  
ในอาณาบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ในวิกฤตการณ์นี้เป็นที่  
ประจักษ์ชัดแจ้งว่าที่สหรัฐอเมริกาคำนวณไว้นั้นมิได้  
เป็นความจริงแต่ประการใด มันไม่สามารถทำให้ความ  
มุ่งหมายของมันสัมฤทธิ์ผลได้ภายในเร็ววันเช่นที่มัน  
ได้อวดอ้าง แทนที่ปัญหาที่รอกันมานานเป็นแรมเดือน  
จะยุติในเร็ววัน กว่าจะยุติก็กินเวลาหลายสัปดาห์ มัน  
ไม่เหมือนดังที่อเมริกาต้องการให้ประชาชาติต่าง ๆ  
เชื่อและเข้าใจ แท้จริงโลกวัตถุนิยมนั้นอ่อนแอยิ่งกว่า  
ที่มันเข้าใจ ดังนั้น บรรดาประชาชาติและบรรดาประ-  
เทศต่าง ๆ ในอาฟริกาย่อมสามารถยืนหยัดสู้กับอเมริกา  
ได้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียก็สามารถเผชิญหน้ากับ  
อเมริกาได้ และทั่วทุกมุมโลกประเทศต่าง ๆ สามารถ  
เผชิญกับอเมริกาได้ แม้แต่ในอาณาบริเวณที่มุสลิม  
เป็นชนกลุ่มน้อย พวกเขาก็สามารถปฏิเสธอเมริกาต่อ  
ความไม่ถูกต้องยุติธรรมทั้งมวลที่ไม่ควรที่จะนำมาใช้  
แก่พวกเขาได้

ด้วยอาศัยอัลลอฮฺ (ช.บ.) ประชาชาติอิสลาม  
ทั้งมวลจงลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้อิสลาม ได้กลับฟื้น  
ขึ้นมาอย่างจริงจัง เพื่อลบล้างอิทธิพลของศัตรูอิสลาม  
และเพื่อจะได้มีอิสระเสรีสำหรับประชาชาติของพวกเขา  
และเพื่อยังให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
แห่งเอกภาพ ที่พลังอันมหาศาลแห่งอิสลามจะ ได้เกิด  
ขึ้นแก่ประชาชาติมุสลิม นี่คือการรับผิดชอบและ  
ภาระหน้าที่ของมวลมุสลิมทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ  
อัลลาม่าแห่งอิสลาม ปัญญาชนแห่งอิสลาม ผู้สอน  
และหนุ่มสาวผู้เฉลียวฉลาดของเรา และบุคคลทุกคน  
ผู้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวิถีทางดังกล่าว  
นี้ได้ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้แสดงให้เห็น  
แล้วว่า แนวทางดังกล่าวนี้สามารถทำให้สัมฤทธิ์  
ผลได้ และมุสลิมสามารถยืนหยัดเคลื่อนไหวและ  
ต่อต้านให้ประสบผลสำเร็จได้

กลุ่มพลังทั้งมวลแห่งโลก ได้ร่วมพลังกันต่อต้าน  
ท่านอิมามผู้มีเกียรติยิ่งของเรา แต่ทั้ง ๆ ที่ท่านต่อสู้  
ด้วยมือเดียวแท้ ๆ โดยพึ่งพิงอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของท่าน  
นั้น ด้วยการสนับสนุนจากประชาชาติของท่าน ท่าน  
สามารถเอาชนะพลังทั้งหลายนั้นได้ และได้ทำให้  
เกียรติยศแห่งอิสลาม และการปฏิบัติอิสลามนั้นขจร  
ขยายไปทั่วโลก ประชาชาติอื่น ๆ ก็ย่อมสามารถ  
ทำเช่นนี้ได้ นี่คือการรับผิดชอบและภาระหน้าที่  
ของเราปัจจุบัน สาธารณรัฐอิสลามได้ดำเนินมาใน  
ทางนี้และจะดำรงอยู่ในทางนี้ต่อไปในอนาคต ประ-  
สพการณ์อันหอมหวานและความสำเร็จอันน่าตื่นเต้น  
นั้น คือที่มาแห่งความกล้าหาญและความกระตือรือร้น  
แห่งประชาชาตินี้ เพื่อที่จะดำเนินไปตามทางแห่ง  
อัลลอฮฺ (ช.บ.) คือทางแห่งอิสลามและอัลกุรอาน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อัลลอฮฺพระผู้ทรงสูงสุด  
จักดลบันดาลให้บรรดาประชาชาติมุสลิมประสบ  
ความสำเร็จในภาระหน้าที่ของเรา และจะทรงพิทักษ์  
ปกป้องประชาชาติมุสลิมจากการคุกคามของศัตรู  
โดยอนุภาพแห่งญิบาด และพลังเจตนาแห่งมุสลิม  
ทั้งหลาย ขอทรงยังให้จิตใจของมวลมุสลิมจงเกิด  
ความเมตตากรุณาต่อกันยิ่ง ๆ ขึ้น ขอทรงได้โปรด  
ประทานพรแด่ท่านทั้งหลายทุก ๆ คน